

กฎบัตร
การพัฒนา
ด้านความยั่งยืน

สำหรับพันธมิตรของ ROLEX



Rolex ได้วางรากฐานแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในหัวใจของทุกๆ กิจกรรมของแบรนด์ นับตั้งแต่จุดแรกเริ่ม ข้อคำนึงของแบรนด์ในด้านคุณภาพและความทนทานนั้นกำเนิดขึ้นจากกรอบความคิดด้านความยั่งยืน ปลูกฝังลงในนาฬิกาทุกเรือนที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อยืนหยัดต่อกาลเวลา

วัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศและจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมที่ยั่งยืนได้นำทิศทางให้กับทุกๆ วัฏจักรชีวิตของบริษัท เริ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพการทำงานของบุคลากรของแบรนด์อย่างไม่หยุดยั้ง ไปจนถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยเหตุนี้ Rolex จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และประยุกต์ใช้มาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมกับห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของแบรนด์

กฎบัตรการพัฒนาความยั่งยืนคือการวางกรอบความคิดหลักของ Rolex ที่มีต่อพันธมิตร¹ หลากหลายของแบรนด์ ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนมีส่วนร่วมทางผลงานที่ยกระดับภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ในระดับโลก จุดประสงค์ของเอกสารฉบับนี้มีขึ้นเพื่อผลักดันเหล่าพันธมิตรให้ประยุกต์ใช้มาตรฐานอันมีชื่อเสียงระดับเดียวกันกับที่ Rolex ปฏิบัติอยู่เสมอ

กฎบัตรนี้ได้กำหนดแนวทางอย่างเป็นทางการให้กับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสมัครใจที่มีต่อสังคมและโลก และมุ่งมั่นในการดูแลเอาใจใส่และพัฒนาร่วมกันเพื่อไปสู่ความยั่งยืนที่ดีกว่าเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดสำหรับอนาคตของประชากรโลกท่ามกลางจิตวิญญาณแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เอกสารนี้ได้ระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับความยั่งยืนที่เอื้อผลดีให้กับทุกฝ่าย เอกสารนี้จะได้รับการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไปและองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายต่างๆ

Rolex เชื่อเชิญให้เหล่าพันธมิตรของแบรนด์ได้ยึดเหนี่ยวกันอย่างเข้มแข็งในการประกาศคำมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการร่วมมือที่มีรากฐานบนความเชื่อมั่นและความโปร่งใส โดยการลงนามในกฎบัตรนี้ ถือเป็น การให้คำรับรองจากเหล่าพันธมิตรในการสนับสนุนแบรนด์ด้วยวิถีปฏิบัติแห่งความยั่งยืน และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจของเหล่าพันธมิตรนั้นมีหลักการและมาตรการที่คล้ายคลึงกับเรา

¹ คำนิยามของคำว่า “พันธมิตร” นั้นอ้างอิงถึงผู้จัดหา ผู้ให้บริการ และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจหรือมีข้อผูกมัดทางสัญญา กับ ROLEX

หลักการและมาตรการ

โดยการพิจารณาถึงความยั่งยืนและคำนึงถึงกบฏยณัติและข้อบังคับในระดับชาติและระดับสากลเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร Rolex ได้กำหนดหลักการและมาตรการที่สร้างขึ้นเพื่อรับรองว่าจะไม่มีการละเลยความเคารพที่มีต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาลภายในกรอบการทำงานด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจศาสตร์

หลักการและมาตรการที่กล่าวถึงต่อไปนี้ได้คำนึงถึงกบฏยณัติสากล ดังนี้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ การประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติสำหรับปี 2030

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธมิตรของ Rolex ต้องรับรองว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาส การค้ามนุษย์ แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ หรือได้รับการหรือสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันแรงงานต้องห้ามในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในขณะที่ติดกันเหล่าพันธมิตรจะต้องปฏิเสธการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมไปถึงเหตุผลด้านชาติพันธุ์ ศาสนา เชื้อชาติ เพศ หรือความพิการ

พันธมิตรจะต้องมีการปฏิบัติต่อชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันและด้วยความเคารพ เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของสังคม (ค่าตอบแทน เงินเดือน เวลาทำงาน และสภาพแวดล้อมของการทำงาน) พันธมิตรจะต้องไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์และความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ปฏิบัติงาน

พันธมิตรจะต้องไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงในด้านกายภาพหรือทางจิตใจทุกรูปแบบ และให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของเสรีภาพในการชุมนุมหรือการรวมกลุ่ม พันธมิตรจะต้องนำมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยมาปฏิบัติใช้อย่างจริงจังด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พันธมิตรของ Rolex จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อลดรอยเท้าระบบนิเวศที่เกิดขึ้น

ในกรณีนี้ พันธมิตรตกลงที่จะมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (โดยวัดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดระดับลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้) และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ (สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบต่อ)

การกำกับดูแล

พันธมิตรของ Rolex จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ²

เหล่าพันธมิตรจะต้องจัดการวางมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนบุคคลนั้นอาจขัดแย้งกับองค์กร และจะต้องดำเนินการป้องกันการทุจริตโดยเริ่มทำการตรวจสอบกรณีที่มีแนวโน้มอาจเกิดขึ้นในอนาคต

พันธมิตรจะต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้างกระบวนการที่ดีงามสำหรับการกำกับดูแลองค์กร และเพื่อรับรองความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการและความโปร่งใส กฎหมายทางธุรกิจและระบบการจัดเก็บภาษี

ท้ายที่สุด พันธมิตรจะต้องปฏิบัติตามกฎการแข่งขันเสรี การปกป้องข้อมูล และการรักษาไว้ซึ่งความลับ

² คำแนะนำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ โดย OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เพื่อความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานของแร่โลหะจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทและพื้นที่ความเสี่ยงสูง ปี 2016/ฉบับที่สาม

การบังคับใช้กฎบัตร

พันธมิตรตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับ Rolex เพื่อแสดงเจตจำนงในการยึดมั่นต่อกฎบัตรและการนำหลักการและมาตรการไปปฏิบัติใช้จริงในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ

พันธมิตรจะต้องรายงานต่อ Rolex เมื่อเกิดข้อขัดข้องในการประยุกต์ใช้หลักการและมาตรการ หรือพบกรณีที่น่าจะเกิดขึ้นและส่งผลให้มีการฝ่าฝืนต่อหลักการดังกล่าว

การแก้ไขกฎบัตร

ข้อความที่ปรากฏในกฎบัตรนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามการพัฒนาของขอบเขตการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและข้อบังคับระดับชาติและระดับสากล

การแก้ไขและเพิ่มเติมกฎบัตรทั้งหมดจะได้รับการแจ้งต่อพันธมิตรและจะมีการร้องขอการลงนามเพิ่มเติมเพื่อบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ชื่อบริษัทพันธมิตร

ชื่อของผู้ลงนามหรือกลุ่มผู้ลงนาม

สถานที่และวันที่

ลายเซ็นของพันธมิตร

เวอร์ชัน	วันที่	การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
1	กุมภาพันธ์ ปี 2022	กฎบัตรตั้งต้น
2	พฤษภาคม ปี 2023	<ul style="list-style-type: none">- อ้างอิงถึงเอกสารแนวทางของ OECD เพิ่มเติมในหน้าที่ 4- เปลี่ยนแปลงที่วรรคสุดท้ายในหน้าที่ 5 (ลงนามเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแก้ไขกฎบัตร)